

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 4761/UBND-VHXXH
V/v Xin hỗ trợ kinh phí mua sắm
giường cấp cứu đa năng
và đào tạo giáo viên ngoại ngữ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Ông Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên

Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của Ban chỉ đạo Tây Nguyên, kinh tế tỉnh Đắk Lắk đã có bước tăng trưởng khá, phát triển ổn định. Là thành viên của Ban chỉ đạo Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk rất chú trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt tỉnh rất chú trọng tới việc đầu tư cho sự nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng y tế, chất lượng giáo dục của tỉnh. Hiện tại, UBND tỉnh Đắk Lắk đang lên kế hoạch triển khai 2 mục tiêu quan trọng của ngành Y tế và Giáo dục đào tạo.

1. Y tế:

Trong thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm đầu tư cho Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk một số thiết bị tiên tiến, hiện đại để phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị cho cán bộ và nhân dân. Tuy nhiên, các trang thiết bị y tế để nâng cao chất lượng điều trị và phục hồi chức năng như giường cấp cứu đa năng, giường y tế cao cấp vẫn chưa được đầu tư nhiều.

Tính đến nay, các đơn vị này cũng đã được trang bị 50 giường cấp cứu đa năng, con số này còn rất ít so với nhu cầu sử dụng hiện tại. Số giường bệnh còn lại thuộc loại giường thế hệ cũ (giường đơn, giường tự nâng hạ bằng tay, giường 2 tay quay...). Các loại giường này hạn chế về mặt cấp cứu, chăm sóc, vận chuyển, làm các dịch vụ cận lâm sàng, điều trị và phục hồi chức năng.

Với số lượng cán bộ và bệnh nhân đến khám, cấp cứu và điều trị nội trú rất lớn đòi hỏi cần phải đầu tư thêm nhiều hơn nữa giường cấp cứu đa năng để phục vụ tốt hơn cho cán bộ của tỉnh và các bệnh viện. UBND tỉnh sau khi xem xét đề xuất của các khoa, các bệnh viện và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ đang lên kế hoạch mua thêm 100 giường điều trị, cấp cứu đa năng với kinh phí 20 tỷ đồng.

2. Giáo dục và Đào tạo:

Thực hiện Quyết định số 1400/QĐ – TTg, ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”; Ngày 07 tháng 12 năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số: 3159/QĐ – UBND, phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 trong các trường phổ thông của tỉnh Đắk Lắk." Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 268.832 triệu đồng.

Thực hiện Đề án này, UBND tỉnh Đắk Lắk rất chú trọng trong công tác đào tạo giáo viên ngoại ngữ. Đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ của tỉnh có 1389 người, đều có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên. Tuy nhiên, yêu cầu dạy học theo chương trình mới để thực hiện mục tiêu đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 2008-2020 đòi hỏi trình độ ngoại ngữ giảng dạy của giáo viên phải đạt yêu cầu chuẩn được quy định của Hiệp hội các tổ chức khảo thí ngoại ngữ Châu Âu ban hành, đạt bậc 5/6 (bậc C1) đối với giáo viên THPT và 4/6 (bậc B2) đối với giáo viên THCS và Tiểu học, song tỷ lệ giáo viên ngoại ngữ bồi dưỡng nâng chuẩn đạt yêu cầu chuẩn còn thấp. Chính vì vậy, UBND tỉnh Đắk Lắk đang có kế hoạch rà soát, kiểm tra lại và đánh giá thực chất trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giáo viên bằng cách sẽ thuê các tổ chức quốc tế có uy tín để kiểm tra, khảo sát trình độ giáo viên, số lượng giáo viên dự kiến khảo sát: 200 giáo viên.

Dự kiến chi phí cho việc kiểm tra khảo sát trình độ giáo viên là 110 USD/ giáo viên x 200 giáo viên = 22.000 USD

Về công tác tổ chức đào tạo nâng cấp trình độ đội ngũ giáo viên tiếng Anh để có thể đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn giáo viên, UBND tỉnh Đắk Lắk dự kiến trong năm 2014 – 2015 đào tạo, nâng cấp trình độ cho 100 giáo viên. Trong số này có rất nhiều giáo viên xuất sắc đã đạt B2 và C1, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ đưa sang nước ngoài đào tạo để làm đội ngũ giáo viên hạt nhân của Tỉnh. Địa điểm đào tạo dự kiến tại Malaysia, Anh hoặc Úc để nâng thêm một bậc trình độ tiếng Anh và bổ sung kiến thức quốc tế về phương pháp sư phạm và phương pháp quản lý.

Dự kiến chi phí cho chương trình đào tạo tại nước ngoài là: 325.000 USD

+ Đào tạo tại Malaysia: 10.500 USD/giáo viên x 10 giáo viên = 105.000 USD

+ Đào tạo tại Anh hoặc Úc: 22.000 USD/giáo viên x 10 giáo viên = 220.000 USD

Đối với các giáo viên chưa đạt chuẩn C1, B2, UBND tỉnh Đắk Lắk dự kiến sẽ mời các đối tác có đủ năng lực, có sự phối hợp với các tổ chức có uy tín quốc tế để đào tạo nâng cấp đội ngũ giáo viên này lên một bậc và kiến thức đánh giá để cấp chứng chỉ quốc tế cho họ, nhằm nâng cấp đạt chuẩn từ A1 đến A2, A2 đến B1, B1 đến B2, B2 đến C1. Dự kiến đào tạo trong nước cho 80 giáo viên x 2.500USD/ giáo viên = 200.000 USD.

Mặc dù trong những năm qua kinh tế của tỉnh đã từng bước phát triển, tuy vậy vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ngày càng cao của tỉnh. Trước những nhu cầu cấp bách và rất thiết thực nhằm đáp ứng mục tiêu đặt ra đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn để đầu tư, trong khi ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh còn hạn chế, nguồn thu của tỉnh còn nhiều khó khăn, vì vậy UBND tỉnh Đắk Lắk gặp rất nhiều hạn chế, khó khăn trong việc triển khai các mục tiêu cải thiện sức khỏe, cải thiện chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh. Chính vì vậy, UBND tỉnh Đắk Lắk kính đề nghị Ban chỉ đạo Tây Nguyên xem xét hỗ trợ bổ

trí kinh phí cho UBND tỉnh Đắk Lắk số tiền là 31.500.000.000 đồng (Ba mươi một tỷ năm trăm triệu đồng), trong đó:

- Mua sắm giường điều trị, cấp cứu đa năng: 100 giường x 200 triệu = 20 tỷ đồng.

- Chi phí kiểm tra, khảo sát, đánh giá giáo viên, đào tạo nâng cấp đạt chuẩn cho giáo viên ngoại ngữ trong và ngoài nước: 11,5 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đắk Lắk xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ban chỉ đạo Tây Nguyên trong những năm vừa qua và mong được tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm nữa của Ban chỉ đạo Tây Nguyên để tỉnh Đắk Lắk sớm đạt được mục tiêu đề ra./

Nơi nhận: *nh*

- Như trên;
- CT, PCTUBND tỉnh (đ/c Mhoan);
- Các Sở: YT, GDĐT;
- CVP, PCVPUBND tỉnh (đ/c Bình);
- Lưu:VT, VHXH (T.14).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Hoan Niê Kdăm